

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**MAI HỮU PHƯỚC**

- Họ và tên: **MAI HỮU PHƯỚC**
- Sinh ngày 02/06/1989
- Quê quán: xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa
- Hiện công tác tại huyện đoàn huyện Thủ Thừa
- Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Bản thân nhận biết được đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương. Người đại biểu HĐND phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện và chấp hành chính sách, pháp luật, tham gia vào việc quản lý Nhà nước; tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong những năm qua, về tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh luôn giữ ở mức độ tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; công tác dân số, lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách được chú trọng; công tác y tế, giáo dục được quan tâm đúng mức và có nhiều tiến bộ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững và ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề mà cử tri quan tâm:

- Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội đang là vấn đề cử tri toàn tỉnh quan tâm. Nhân dân mong muốn được Nhà nước hỗ trợ về khoa học - kỹ thuật, cho vay vốn để phát triển kinh tế. Công tác giáo dục đã được các cơ quan ban, ngành quan tâm, tuy nhiên cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu ở các vùng phát triển nhanh, tập trung dân cư; việc chăm lo đến sức khỏe của nhân dân cũng được cử tri hết sức quan tâm, mong muốn được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực y tế, giáo dục. Phát triển KT – XH gắn chặt với việc bảo vệ môi trường sống, nước sạch ở địa bàn nông thôn là những vấn đề cô bác cử tri quan tâm nhất hiện nay. Đặc biệt tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang là mối lo ngại của nhiều gia đình và xã hội.

Với sức trẻ tinh thần nhiệt huyết của thanh niên, vai trò Bí thư Huyện đoàn bản thân tôi có điều kiện đi sâu sát địa dân cư nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm, kiến nghị của cô bác cử tri gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bản thân rất mong được cô bác cử tri tín nhiệm, nếu trúng cử hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bản thân xin hứa :

1. Thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến HĐND tỉnh, để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Đồng thời, theo dõi, giám sát kết quả thực hiện những kiến nghị, nguyện vọng đó, để thông tin kịp thời đến nhân dân biết.

2. Bản thân tiếp tục rèn luyện phấn đấu hoàn tốt vai trò người đại biểu HĐND, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối kết chặt chẽ mối quan hệ giữa huyện và tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển, đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân để phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh, huyện nói chung và địa bàn xã nhà nói riêng.

3. Kiến nghị, đề xuất HĐND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, tạo điều kiện, cơ hội cho lực lượng thanh niên được tiếp cận với việc học tập, lao động, làm việc hợp lý nhằm phát huy khả năng, sở trường, được cống hiến nhiều nhất công sức mình cho xã hội và gia đình một cách có hiệu quả nhất; quan tâm đặc biệt đến việc phát triển nguồn nhân lực tỉnh nhà, xây dựng lực lượng thanh niên có trình độ tay nghề được đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực của tỉnh, chú ý đến đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc của người lao động nói chung và lực lượng thanh niên

nói riêng. Tạo điều kiện giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo bảo vệ tốt quyền của trẻ em .

- Bản thân luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong thời gian tới, rất mong được sự ủng hộ của cử tri, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Rất mong được cùng với cử tri chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công việc và cuộc sống./.